



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก โทร. ๐๓๖ ๓๔๒ ๐๖๑ ต่อ ๓๔๕

ที่ สป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๐

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

๑. เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดให้หน่วยงานให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักรู้ และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลมวกเหล็ก ได้อนุมัติโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลมวกเหล็ก และได้จัดทำรายงานการอบรมความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมวกเหล็ก

๓. ข้อเสนอ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย และภาพกิจกรรมแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมวกเหล็ก และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นโปรดลงนามฯ

อนุญาต

(นางศิริดา ภูริวัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิเลิศ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ